

## ประกาศ

### สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รถตู้) ขำรุตและเสื่อมสภาพ จำนวน ๑ คัน

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุขำรุตและเสื่อมสภาพ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รถตู้) ยี่ห้อ TOYOTA แบบ HIACE ปี ๒๕๓๔ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดในการขายทอดตลาด ดังนี้

กำหนดดูสภาพรถยนต์ฯ ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อาคารโรงงานต้นแบบ เลขที่ ๑๑๕ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

กำหนดการประชุมด้วยวาจา ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารโรงงานต้นแบบ ชั้น ๑ เลขที่ ๑๑๕ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

#### รายละเอียดการประมูลราคา

๑. ผู้สุ้ราคาทุกรายจะต้องวางเงินหลักประกันไว้แก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในวันที่กำหนดการขายทอดตลาดเป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อเป็นหลักประกันในการเสนอราคาสำหรับการขายทอดตลาดครั้งนี้ โดยหากผู้สุ้ราคาทีชนะการประมูล ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ สำนักงานฯ สงวนสิทธิ์ในการริบเงินหลักประกันดังกล่าวทันที

สำนักงานฯ จะคืนเงินหลักประกันทีวางไว้ตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้เสนอราคารายอื่นในวันเดียวกันเมื่อเสร็จสิ้นการขายทอดตลาด

๒. คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ทีจะไม่ขายให้กับผู้ประมูลราคาสูงสุ้หากราคานั้นยังไม่เป็นราคาทีสมควร การประมูลราคาเมื่อผู้สุ้ราคารายหนึ่งรายใดได้เสนอราคาซื้อพัสดุแล้ว หากไม่มีผู้สุ้ราคารายอื่นเสนอราคาอีก ประธานคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ แสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ เพื่อยืนยันการสุ้ราคาของผู้สุ้ราคาสูงสุ้ ทั้งนี้การตัดสินใจขาดของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นเอกฉันท์

๓. ผู้ชนะการประมูลจะต้องวางเงินมัดจำค่าพัสดุ ทีทำการขายทอดตลาดเป็นเงินสดไม่น้อยกว่า ๕๐% ของราคาทีประมูลได้ในวันที่ทำการขายทอดตลาด โดยให้ถือว่าหลักประกันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของราคาพัสดุทีขายทอดตลาดครั้งนี้ด้วย และผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระราคาส่วนทีเหลือให้ครบถ้วนภายใน วันอังคารที ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ หากไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ประมูลผิดเงื่อนไขการขายทอดตลาด และสำนักงานฯ สงวนสิทธิ์ในการริบเงินมัดจำทีวางไว้ รวมทั้งยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุครั้งนี้ และดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครั้งใหม่ต่อไป

/๔. เมื่อผู้ชนะ...

๔. เมื่อผู้ชนะการประมูลได้ชำระเงินค่าพัสดุครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ประมูลจะต้องจัดการขนย้ายพัสดุทั้งหมด ออกจากพื้นที่ของสำนักงานฯ ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชำระเงิน ค่าพัสดุที่ขายทอดตลาดพัสดุครั้งนี้ครบถ้วน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว สำนักงานฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นแก่พัสดุดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๕. สำนักงานฯ ถือว่า ผู้เข้าประมูลได้อ่านประกาศนี้โดยละเอียด และเข้าใจโดยตลอดแล้ว และเมื่อผู้เสนอ ราคาได้เข้าประมูลราคาแล้ว ยินยอมปฏิบัติตามประกาศนี้ทุกประการ ตลอดจนไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

๖. ราคาที่เสนอได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ผู้ที่สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดในการขายทอดตลาดพัสดุครั้งนี้ได้ที่ งานพัสดุ ห้อง ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคาร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เลขที่ ๑๑๒ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๖๔ ๖๙๐๐ ต่อ ๒๓๗๙, ๒๕๑๑ ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายวิศักดิ์ กอนันตกุล)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ